



ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๔๓๐๐

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

ที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว๓๓๘๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๒๔๗
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตามที่จังหวัดได้แจ้งจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้การคัดเลือกและแต่งตั้งตำแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
จึงขอชักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภีร์ธัมโม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๘

๕๖๖๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 4869
วันที่ 28 ต.ค. 2554
เวลา 16.3๕ น.

ที่ มท ๐๘๙๓.๔ / ว๒๒๕๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๓

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การคัดเลือกและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุมิติประสงค์ในการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ชักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. เมื่อคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบในการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรอัตราและเงินเดือนในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กทราบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ประกาศกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และเลขที่ตำแหน่งตามที่คณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามข้อแนะนำตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ได้แก่

๑.๒.๑ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- ปลัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกรรมการ
- ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา กรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยหรือการสอนในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวนหนึ่งคน กรรมการ

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาของ สำนัก/กองการศึกษา จำนวนหนึ่งคน เลขานุการ

กรณีหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ/ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการจ้างก่อนการประกาศใช้มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการบรรจุแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ประกอบด้วยหนังสือรับรองสิทธิ/ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้

- วัน เวลา และสถานที่ประกาศผลการคัดเลือก

๑.๕ แจ้งประกาศการรับสมัครให้หัวหน้าศูนย์ฯ/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัคร

๑.๖ ส่งสำเนาการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด และสำเนา ประกาศรับสมัคร จำนวน ๒ ชุด ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มรับ สมัครไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๑.๗ การประกาศผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน และอาจขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี พร้อม รายงานผลการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ภายใน ๕ วันทำการ พร้อมขอความเห็นชอบคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี บรรจุและแต่งตั้งจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ประกาศกำหนดตำแหน่ง และขอยุบเลิกตำแหน่ง พนักงานจ้างเดิมของผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หากเป็นกรณียุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างเดิมที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจ้างโดยใช้เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะจ้าง พนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กทดแทนอัตราเดิมโดยใช้เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ รายงานเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน เมื่อ ได้รับความเห็นชอบและดำเนินการสั่งจ้างแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาคำสั่งจ้างให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป

กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าอัตราตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรร และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ และต่อมาหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับการจัดสรรอัตรา ตำแหน่งเพิ่มเติม ก็อาจจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีในลำดับถัดไปได้ หรืออาจดำเนินการ คัดเลือกใหม่ก็ได้ ตามดุลยพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๘ ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพร้อมสำเนาบัตรประวัติของผู้ที่ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งถึงสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๗ วัน นับแต่ วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

๒. เมื่อมีคำสั่งบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ประกาศ กำหนดตำแหน่งแล้ว ให้นายกเทศมนตรี/องค์การบริหารส่วนตำบล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกคำสั่งแต่งตั้ง ให้ครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีความเหมาะสมที่สุด ๑ คน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน

๓. กรณี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่ ๒ ศูนย์ขึ้นไป และได้รับการ จัดสรรอัตราและเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กไม่ครบทุกศูนย์ เมื่อได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ประกาศกำหนดตำแหน่งแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วส่งผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวน ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กกับเด็กในความรับผิดชอบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใด ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิจารณาเกี่ยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสัดส่วนระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กกับเด็กเป็นไปด้วยความเหมาะสม (ประมาณ ๑:๒๐) เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นๆ

๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ฯ/ผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ประกาศกำหนดตำแหน่งแล้ว ถือว่าครูผู้ดูแลเด็กรายนั้นเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประกาศกำหนดตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกคำสั่งให้ครูผู้ดูแลเด็กรายดังกล่าวไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนหรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดสรรตำแหน่งและเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจะกระทบต่อการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการบริหารงานบุคคล และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เนื่องจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้ประกาศกำหนดตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ และครูผู้ดูแลเด็กตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และประกาศเรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ไปแล้ว กรณีผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ อยู่เดิมก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วปรากฏว่าผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ รายนั้นไม่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งผู้ดูแลเด็กรายอื่น ที่มีคุณสมบัติและมีสถานภาพไม่เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะกำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานภาพ และตำแหน่งของผู้ดูแลเด็กที่ไม่ผ่านการคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ทราบต่อไป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะดำเนินการสรรหา/คัดเลือกผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ แห่งใด ต้องได้รับการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนการสรรหา/คัดเลือกซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนาจกกรรมเยาวชน
โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๖